

Số: Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6,
HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông.

Căn cứ Báo cáo số 03/BC-TTHĐND, ngày 22/01/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Công văn số 04/TTHĐND, ngày 26/01/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện, khóa XIV.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã⁽¹⁾ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực, ngành quản lý, rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Khóa XIV đảm bảo đúng trọng tâm, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Đăk Rơ Ông

1.1. Thôn Kon Hia 1: Hiện nay, loa truyền thanh không dây của thôn đã được đầu tư, nhưng số lượng ít (01 cái) không đảm bảo phục vụ cho các cụm dân cư trong thôn. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện quan tâm lắp đặt thêm hệ thống loa truyền thanh không dây tại thôn để người dân được nghe các tin tức của trung ương, tỉnh, huyện và địa phương.

* **Trả lời:** Năm 2020, loa truyền thanh không dây đã được bàn giao về cho UBND các xã quản lý, đến năm 2023 Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã lắp mới thêm hệ thống loa truyền thanh thông minh cho một số xã và tiếp tục năm 2024 Trung tâm sẽ lắp thêm hệ thống loa truyền thanh thông minh cho số xã còn lại trong đó có xã Đăk Rơ Ông. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với UBND xã Đăk Rơ Ông để khảo sát vị trí lắp đặt, số lượng loa tại các thôn trên địa bàn xã (trong đó có thôn Kon Hia 1) trong năm 2024.

1.2. Thôn Ngọc Năng 2: Đề nghị Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông quan tâm đến nước sinh hoạt cho các em học sinh ở nội trú, đặc biệt là vào ngày nghỉ cuối tuần (thiếu nước sinh hoạt cho học sinh).

* **Trả lời:** Năm học 2023-2024, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông có 03 nguồn nước phục vụ ăn, uống, sinh hoạt, cụ thể: 01 giếng khoan cung cấp nước phục vụ nhà bếp để nấu ăn, học sinh rửa dụng cụ, chén, bát và cung cấp nước cho các máy lọc nước uống phục vụ cán bộ, giáo viên,

(1) Công văn số 230/UBND-VP, ngày 26/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

nhân viên và học sinh; nguồn nước tự chảy của Trường, của Huyện cung cấp nước phục vụ tắm, giặt, vệ sinh cho học sinh và tưới rau.

- Trong thời gian qua, khoảng một tuần, tại Trường xảy ra tình trạng thiếu nước, đặc biệt là nước sinh hoạt cho học sinh nội trú; nguyên nhân là do hiện đang là mùa khô, nguồn nước tự chảy của trường yếu; nguồn nước tự chảy của huyện có không thường xuyên; Mặt khác, trong thời gian đó, một số công trình đang xây dựng tại trường, không chủ động được nguồn nước, một số công nhân xây dựng đã tự ý đầu nối để sử dụng nước tự chảy của trường. Theo đó, lãnh đạo Nhà trường đã kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động làm việc với đơn vị thi công công trình đề nghị chấm dứt ngay việc công nhân xây dựng tự ý đầu nối, lấy nước tự chảy của Trường phục vụ công trình; tổ chức kiểm tra bể đầu nguồn, ống dẫn, các van khóa nước tự chảy của trường để đảm bảo nguồn nước cung cấp mạnh hơn, thường xuyên, liên tục, ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt của học sinh, hiện nay cơ bản đảm bảo nguồn nước cung cấp, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt phục vụ học sinh.

Ngoài ra, để chủ động nguồn nước phục vụ các hoạt động của Trường trong thời gian tới, Trường PTDTNT huyện đã có văn bản trình Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương bổ sung thêm 02 giếng khoan, hiện đang chờ Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết.

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan (*Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện*) thường xuyên kiểm tra, điều tiết nguồn nước hợp lý nhằm đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu sinh hoạt của học sinh.

2. Cử tri xã Đăk Đăk Tờ Kan

Thôn Tê Xô Trong: Hiện nay, tuyến đường từ ngã 3 (*tỉnh lộ 678*) vào thôn Tê Xô Trong đã xuống cấp và hư hỏng nặng. Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa tuyến đường vào thôn Tê Xô Trong để người dân thuận tiện trong việc đi lại và lưu thông hàng hóa.

* **Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện kiểm tra thực tế, qua kết quả kiểm tra thực tế tuyến đường từ ngã 3 (*tỉnh lộ 678*) vào thôn Tê Xô Trong đã xuống cấp và hư hỏng nặng, mặt đường bị gãy, bong tróc nhiều đoạn, chiều dài khoảng 1000m. Do đó, để đảm bảo thuận tiện đi lại cho người dân trong thời gian tới, đề nghị UBND xã Đăk Tờ Kan chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan, tổ chức khảo sát đầu tư và đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2026-2030 gửi về Ủy ban nhân dân huyện (*qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để tổng hợp*) làm cơ sở tổng hợp, đăng ký đưa Công trình tuyến đường từ ngã 3 (*tỉnh lộ 678*) vào thôn Tê Xô Trong vào danh mục đầu tư giai đoạn 2026-2030 để triển khai theo quy định.

3. Cử tri xã Tu Mơ Rông

Cử tri Y Hương thôn Tu Mơ Rông: Đề nghị UBND huyện làm việc với Quỹ dịch vụ môi trường rừng tỉnh Kon Tum sớm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho nhân dân.

* **Trả lời:** Hiện tại, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum về việc rà soát, báo cáo diện tích rừng cung ứng

DVMTR năm 2023⁽²⁾, Ban chi trả DVMTR huyện đã tổng hợp, báo cáo diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2023 của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông làm cơ sở để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum xây dựng bản đồ và xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR theo quy định⁽³⁾. Theo đó trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông hiện có 02 cộng đồng thôn và 02 hộ dân được Nhà nước giao rừng nằm trong lưu vực hưởng DVMTR với tổng diện tích là 394,30 ha.

- Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 71, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định “Căn cứ số tiền thực thu trong năm, kết quả xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh hoặc đơn vị, tổ chức được giao hỗ trợ chi trả thực hiện thanh toán tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng trước ngày 01 tháng 6 năm sau”. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum trong việc xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2023 làm cơ sở để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum chi trả tiền DVMTR năm 2023 cho Nhân dân đảm bảo thời gian quy định (*trước ngày 01/06/2024*).

4. Cử tri xã Đăk Hà

Cử tri A Áo Thôn trưởng của thôn Tu Mơ Rông: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành và khai thác công trình nước sinh hoạt Trung tâm huyện hướng dẫn người dân cách sử dụng và khắc phục tình trạng nguồn nước không ổn định (*mất nước thường xuyên*).

Trả lời: Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (*Ban QLDA ĐTXD huyện*) Quyết toán công trình và xin ý kiến UBND tỉnh về phân cấp giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Hiện nay đã được Sở Tài chính phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành và đang hoàn thiện thủ tục xin ý kiến UBND tỉnh phân cấp giao quản lý tài sản. Do vậy tạm thời chưa bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành dẫn đến chưa thành lập được tổ quản lý vận hành, sau khi thành lập tổ quản lý vận hành sẽ hướng dẫn chi tiết cho bà con quản lý sử dụng. Trong thời gian xin ý kiến UBND tỉnh Ban QLDA ĐTXD huyện đã cho công trình vận hành tạm thời và sử dụng bình thường. Qua đó các hộ dân đã được bắt đồng hồ nước có trách nhiệm tự bảo quản tài sản chung của nhà nước và sử dụng nước một cách hợp lý (*Cách sử dụng bà con dùng tay mở van khóa và sử dụng bình thường, sau khi không sử dụng khóa van lại*) tránh gây lãng phí nước.

5. Cử tri xã Văn Xuôi

(2) Văn bản số 449/QBVPT-R-KHKT, ngày 11/12/2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum về việc rà soát, báo cáo diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2023; Văn bản số 36/QBVPT-R-KHKT, ngày 18/01/2024 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum về việc báo cáo và nộp hồ sơ cung ứng DVMTR năm 2023.

(3) Báo cáo số 14/BC-BCT, ngày 24/01/2024 của Ban chi trả huyện về Kết quả rà soát, đăng ký diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2023 của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Cử tri thôn Ba Khen: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có kiến nghị với Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô giao khoán một phần diện tích rừng hiện có do công ty lâm nghiệp Đăk Tô đang quản lý, nằm trên địa bàn xã Văn Xuôi, cho 5/5 thôn trên địa bàn xã quản lý bảo vệ nhằm tăng thêm thu nhập cho cộng đồng thôn.

* **Trả lời:** Theo số liệu thống kê, năm 2023, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đã triển khai giao khoán 6.170,35 ha rừng tự nhiên cho 32 Cộng đồng (5.756,36 ha) và 16 nhóm hộ (413,99 ha) trên địa bàn huyện bảo vệ. Việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng với cộng đồng dân cư, nhóm hộ trên địa bàn huyện đã góp phần chia sẻ lợi ích và mang lại thêm nguồn thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước thì việc giao khoán quản lý bảo vệ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô được thực hiện dựa trên phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của chủ rừng.

- Tùy theo phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của chủ rừng sẽ có hình thức khoán công việc, dịch vụ hoặc khoán ổn định. Đồng thời đơn vị chủ rừng sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đối tượng khoán để thông tin rộng rãi, niêm yết công khai trong thời gian 15 ngày làm việc về diện tích khoán, đối tượng khoán, thời gian nhận hồ sơ khoán tại trụ sở của bên khoán và Ủy ban nhân dân cấp xã. Do vậy, nếu các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư xã Văn Xuôi có nhu cầu nhận khoán cần theo dõi thông tin niêm yết tại trụ sở xã. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Văn Xuôi cần thực hiện tốt công tác thông tin, niêm yết thông tin đến bà con Nhân dân trên địa bàn biết, đăng ký.

6. Cử tri xã Ngọc Yêu

6.1. Cử tri thôn Tam Rin: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng tìm đầu ra quả sơn tra vì từ khi có chủ trương trồng cây sơn tra đến nay trên địa bàn xã quả sơn tra đến thời điểm này khá nhiều nhưng chưa có đầu ra.

* **Trả lời:** Sơn tra là một trong các loại cây dược liệu khác đang được phát triển trên địa bàn huyện. Trong các năm gần đây đang được Nhân dân trồng mới chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của các dự án (*hỗ trợ phát triển sản xuất và trồng rừng*). Để đảm bảo đầu ra cho quả sơn tra, trước hết, Ủy ban nhân dân các xã nói chung và xã Ngọc Yêu nói riêng cần kiểm tra, đánh giá tổng hợp diện tích trồng và diện tích sơn tra cho thu hoạch, dự kiến trữ lượng quả, thời điểm thu hoạch; phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền hướng dẫn người dân thu hoạch quả Sơn tra đủ độ chín để đạt chất lượng cao nhất; Ủy ban nhân dân các xã làm cầu nối kêu gọi, tạo điều kiện cho các hợp tác xã trên địa bàn huyện, nhất là các hợp tác xã có kinh doanh, sản xuất các mặt hàng từ sơn tra liên kết bao tiêu sản phẩm với hộ dân.

- Song song với các giải pháp trên, đơn vị chuyên môn cấp huyện (*phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện*) sẽ giới thiệu tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu mua, chế biến quả sơn tra để tiêu thụ quả sơn tra cho người dân.

6.2. Cử tri thôn Long Láy 1: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã hướng dẫn người dân thôn Long Láy 1 trong việc trồng cây Sâm Ngọc Linh ở dưới tán rừng thuộc tiểu khu 249 do thôn Ba Tu 3 quản lý bảo vệ đảm bảo theo quy định.

* **Trả lời:** Theo Hồ sơ khoán bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, đơn vị có ký hợp đồng khoán quản lý bảo vệ rừng với thôn Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu tại các khoảnh 1,3,4,7 thuộc tiểu khu 249 với tổng diện tích là 336,41 ha (*Hợp đồng số 47/HĐNT-BQL, ngày 01/10/2021 về việc khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025*). Bên cạnh đó, đơn vị cũng ký hợp đồng khoán quản lý bảo vệ rừng với nhóm hộ thuộc thôn Long Láy 1, xã Ngọc Yêu tại các khoảnh 5,6 thuộc tiểu khu 245 với tổng diện tích là 246,38 ha. Tại hợp đồng nhận khoán giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông và cộng đồng thôn Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu cho phép bên B (*Bên nhận khoán*) được thực hiện các công việc khác khi bên A cho phép như làm lán trại bảo vệ rừng, trồng xen cây nông nghiệp⁽⁴⁾, tuy nhiên không quy định việc cho các tổ chức, cá nhân khác (*Bên thứ 3*) vào canh tác trên diện tích nhận khoán.

- Vì vậy, UBND xã Ngọc Yêu có thể làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông tạo điều kiện để các hộ dân thôn Long Láy 1 được trồng cây Sâm Ngọc Linh ở dưới tán rừng thuộc tiểu khu 245 do nhóm hộ thôn Long Láy 1 quản lý bảo vệ.

* **Về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ Sâm Ngọc Linh:** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 676/QĐ-SNN ngày 27 tháng 12 năm 2022 về Ban hành hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây Sâm Ngọc Linh (*Panax vietnamensis Ha et Grushv*) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Do vậy, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Yêu cần tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn biết, áp dụng. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường theo dõi, hướng dẫn Nhân dân triển khai các giải pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ cây Sâm Ngọc Linh hiện có trên địa bàn.

* **Về hướng dẫn xác nhận nguồn gốc, xuất xứ Sâm Ngọc Linh:** Theo văn bản số 543/LN: NNPTNT-KHCN ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ thì “*Tổ chức/cá nhân trên cơ sở vườn Sâm đang sở hữu và kế hoạch khai thác sâm củ từ 6 năm tuổi trở lên phục vụ chế biến, mua bán có nhu cầu đăng ký số lượng cây Sâm Ngọc Linh khai thác cần được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*”.

- Hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ gồm: (1) Đơn đề nghị cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum (*Mẫu số 01 - ĐĐNC*); (2) Kế hoạch khai thác sản phẩm sâm củ Ngọc Linh (*Mẫu số 02 - KHKT*); (3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm đăng ký hoặc hợp đồng nhận khoán với chủ rừng để trồng Sâm Ngọc Linh hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương cho tổ chức/cá nhân có sở hữu vườn Sâm Ngọc Linh tại các vị trí đủ điều kiện

⁽⁴⁾ Quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên B (Bên nhận khoán).

trồng Sâm Ngọc Linh không tranh chấp hoặc các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan. Trong trường hợp, các tổ chức, cá nhân trồng Sâm Ngọc Linh có nhu cầu xác nhận nguồn gốc sâm Ngọc Linh, Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các hồ sơ như nêu trên và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai xác minh nguồn gốc, thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ theo đúng quy định.

6.3. Cử tri thôn Long Láy 2: Đề nghị UBND huyện giải phóng mặt bằng khu tái định cư thôn Long Láy 2 hiện nay theo tuyến đường Ngọc Hoàng Mãng Bút nhân dân muốn tách hộ để làm nhà ở nhưng không có đất làm nhà.

* **Trả lời:** Hiện nay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Theo đó, đề nghị UBND xã Ngọc Yêu chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan, tổ chức khảo sát đầu tư và nếu đủ điều kiện theo quy định, đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2026-2030 để làm cơ sở, UBND huyện sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư san ủi mặt bằng khu tái định cư thôn Long Láy 2 triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

7. Cử tri xã Ngọc Lây

Cử tri Y Phương thôn Kô Xĩa 2: Cổng và hàng rào điểm trường Mầm Non của thôn bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho các cháu. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tu Mơ Rông và các ngành có liên quan sớm rà soát sửa chữa nhằm đảm bảo mọi điều kiện học tập cho các cháu học sinh.

* **Trả lời:** UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra tình trạng Cổng và hàng rào điểm trường Mầm Non thôn Kô Xĩa 2, xã Ngọc Lây. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, sẽ chọn lọc những hạng mục cần ưu tiên đầu tư xây dựng khi có chủ trương và bố trí được nguồn ngân sách.

Trên đây là báo cáo tổng hợp Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Tu Mơ Rông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- ĐB HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Trường PTDTNT huyện;
- Ban Tiếp công dân;
- UBND các xã;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh